
เรื่องเสร็จที่ ๒๘๑/๒๕๒๕ 

 

 

ที่ สร. ๐๖๐๑/๑๐๔๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

๘ มีนำคม ๒๕๒๕ 

 

เร่ือง  หำรือปัญหำข้อกฎหมำย 

 

เรียน  ผู้ว่ำกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

อ้ำงถึง  หนังสอืกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ด่วนมำก ที่ มท. ๑๔๐๑/๒๓๕ 

ลงวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ ์๒๕๒๕ 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ระเบียบคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกำรรับปรึกษำให้ควำมเหน็ 

ทำงกฎหมำยของกรรมกำรร่ำงกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔ 

๒. ส ำเนำหนังสอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ สร. ๐๖๐๑/๑๒๒๒ 

ลงวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๒๔ 

 

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยได้ขอให้คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรให้เอกชนเช่ำที่ดินในเขตทำงพิเศษซึ่งคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำเคยให้ควำมเห็นว่ำ กำรทำงพิเศษฯ สำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงที่ดินในเขตทำงพิเศษ
เพื่อจัดหำผลประโยชน์ด ำเนินกำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบวัตถุของกำรทำงพิเศษฯ ได้ 
กำรทำงพิเศษฯ จึงขอให้พิจำรณำว่ำ ในกำรด ำเนินกำรให้เช่ำทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อำคำร ผู้ว่ำกำร
จะกระท ำไปในนำมของกำรทำงพิเศษฯ โดยไม่ต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับก ำหนดวิธีกำรไว้ได้
หรือไม่ นั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำขอเรียนว่ำ เนื่องจำกในกำรขอให้คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยนั้น ได้มีระเบียบคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกำร
รับปรึกษำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยของกรรมกำรร่ำงกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ส่งมำพร้อมนี้  
ก ำหนดไว้ในข้อ ๔ ว่ำ “เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมขั้นตอนของกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน เร่ืองที่กรรมกำรร่ำงกฎหมำยจะพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย จะต้องเป็นเรื่องที่ได้มี
กำรปรึกษำหำรือระหว่ำงส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบหรือรักษำกำรตำมกฎหมำยแล้ว... ฯลฯ
...” และโดยที่ปัญหำที่กำรทำงพิเศษฯ ขอให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำให้ควำมเห็นนี้  มิใช่
ปัญหำข้อกฎหมำยโดยตรง แต่เป็นปัญหำเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของกำรทำงพิเศษฯ อยู่ด้วยว่ำ 
สมควรจะมีระเบียบหรือข้อบังคับก ำหนดอ ำนำจของผู้ ว่ำกำรฯ ในกำรให้เช่ำทรัพย์สินไว้หรือไม่ 
และปัญหำท ำนองนี้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (กรรมกำรร่ำงกฎหมำย คณะที่ ๒) ได้เคยให้องค์กำร
อุตสำหกรรมห้องเยน็ที่หำรือปัญหำข้อกฎหมำยไปยังคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (โดยมติของคณะ



กรรมกำรบริหำร) ด ำเนินกำรหำรือกับรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลรัฐวิสำหกิจนั้นก่อนเพื่อให้
ถูกต้องตำมขั้นตอนของระเบียบดังกล่ำว ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒. 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

 

ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
 

(ลงชื่อ) อมร  จันทรสมบูรณ์ 
(นำยอมร  จันทรสมบูรณ์) 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ 
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             เรื่องเสร็จที่ ๒๕๑/า๒๕๒๕

ที่สร. ๐๐๐๑/๑๐๕๑                                      สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕ มีนาคม ๒๕๒๕

เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

เรียน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด่วนมาก ที่ มท. ๑๕๐๑/โ๒๓๕
ลงวันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็น
ทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๕

๒. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร. ๐๐๐๑ /๑๒๒๒๒
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๕

ตามหน
             ังสือที่อ้างถึง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้เอกชนเช่าที่ดินในเขตทางพิเศษซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยให้ความเห็นว่า การทางพิเศษฯ สามารถดําเนินการปรับปรุงที่ดินในเขตทางพิเศษ
เพื่อจัดหาผลประโยชน์ดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุของการทางพิเศษฯ ได้
การทางพิเศษฯ จึงขอให้พิจารณาว่า ในการดําเนินการให้เช่าทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร ผู้ว่าการ
จะกระทําไปในนามของการทางพิเศษฯ โดยไม่ต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับกําหนดวิธีการไว้ได้
หรือไม่ นั้น

สํานักง
             านคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า เนื่องจากในการขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายนั้น ได้มีระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการ
รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้
กําหนดไว้ในข้อ ๕ ว่า “เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามขั้นตอนของการบริหารราชการ
แผ่นดิน เรื่องที่กรรมการร่างกฎหมายจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย จะต้องเป็นเรื่องที่ได้มี
การปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือรักษาการตามกฎหมายแล้ว... ฯลฯ
.. และโดยที่ปัญหาที่การทางพิ
             เศษฯ ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นนี้ ile
ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรง แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของการทางพิเศษฯ อยู่ด้วยว่า
สมควรจะมีระเบียบหรือข้อบังคับกําหนดอํานาจของผู้ว่าการฯ ในการให้เช่าทรัพย์สินไว้หรือไม่
และปัญหาทํานองนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้เคยให้องค์การ
อุตสาหกรรมห้องเย็นที่หารือปัญหาข้อกฎหมายไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา (โดยมติของคณะ
             [END PAGE 1]
             กรรมการบริหาร) ดําเนินการหารือกับรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจนั้นก่อนเพื่อให้

ถูกต้องตามขันตอนของระเบียบดังกล่าว ตามสิงที่ส่งมาด้วย ๒.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงซื่อ) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
Tis. ๒๒๒๒๐๒๐๒๐-๕
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